

**28/03/20 THỨ BẢY TUẦN 4 MC**  
**Ga 7,40-53**

7:40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ".

7:41 Kẻ khác rằng: "Ông này là Đấng Kitô". Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?"

7:42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavít và từ Bêlem, làng của vua Đavít sao?"

7:43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ.

7:44 Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.

7:45 Các vệ binh, trở về với các thượng tế và người Pharisiêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điếu ông ấy về đây?"

7:46 Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!"

7:47 Người Pharisiêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao?"

7:48 trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisiêu, đã có mặt ai tin vào tên ấy đâu?"

7:49 Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lễ Luật, đúng là quân bị nguyên rủa!"

7:50 Trong nhóm Pharisiêu, có một người tên là Nicôđê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ:

7:51 "Lễ Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?"

7:52 Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả".

7:53 Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

**BẠN CÓ THÁI ĐỘ NÀO?**

**“Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.” (Ga 7,53)**

**Suy niệm:** Đứng trước Đức Giê-su, người ta có nhiều cách đáp lại khác nhau. Nghe lời giảng của Ngài, có nhiều người nhìn nhận Ngài là Đấng Ki-tô, hay là một ngôn sứ; nhưng cũng có lắm kẻ không tin vì định kiến về dòng tộc, quê quán của Ngài, thậm chí đã có người định bắt Người. “*Dấu hiệu chống đối*” Đức Giê-su (x. Lc 2,34) đặc biệt nổi bật trong hàng ngũ các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Những người lính được lệnh bắt Ngài đã trở về tay không, do say mê lời giảng của Ngài, chấp nhận bị thượng cấp khiển trách, thậm chí bị kỷ luật nữa. Ông Ni-cô-đê-mô đã can đảm đứng lên biện hộ cho Đức Giê-su, cho dù tiếng nói của ông chỉ là thiểu số không đủ để thuyết phục phe chống đối Ngài.

**Mời Ban:** Ngày nay Thầy Giê-su vẫn còn mang thân phận ngôn sứ nơi những người bị bách hại, bị loại trừ. Họ là những người đấu tranh cho tự do và công lý, các tín hữu bị bách hại vì niềm tin, những vị chủ chăn bị bách hại vì bênh vực quyền sống của con người, cũng như các giá trị Tin Mừng. Họ là những người dám nói lên sự thật như bác sĩ Li Wenliang để cảnh báo sự lây lan của dịch bệnh do Covid-19 gây ra. Còn bạn, bạn thuộc nhóm người nào: tin nhận hay chối bỏ Thầy Giê-su? Bạn có dám sống theo lương tâm và bênh vực công lý, can đảm lội ngược dòng để đứng về phía người cô thế bị hàm oan?

**Sống Lời Chúa:** Tập lắng nghe và tìm hiểu kỹ về tha nhân trước khi nhận xét họ như Lời Chúa dạy.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, xin cho con một tâm hồn khôn ngoan và nhạy bén, để đón nhận chân lý mạc khải, những dấu chỉ thời đại, và yêu thương anh chị em của con. Amen.*